



กษ.นิโอส ชัยนาท

วารสารประชาสัมพันธ์ข่าวหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท จัดงาน “ไกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน พื้นที่แวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นายวิษณุ วิทยวรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ไกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน พื้นที่แวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยมี นางสาวรัตติยา ไทจีน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท ผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท ผู้นำชุมชน หมอดินอาสา และเกษตรกร ร่วมพิธีฯ ณ บ้านโพธิ์เจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าชัย อำเภอมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

นางมัทนา ชัยมหาวิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ประเทศไทยประสบปัญหาหมอกพิษทางอากาศ ซึ่งสาเหตุหนึ่ง เกิดจากการเผาวัสดุทางการเกษตร และพื้นที่ป่าไม้ เพื่อเตรียมแปลงปลูกพืชในฤดูถัดไป การที่เกษตรกรเลือกใช้วิธีการกำจัดเศษวัสดุโดยวิธีการเผา เนื่องจากเกษตรกรไม่มีทุนเพิ่ม เพื่อกำจัดเศษวัสดุในวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเผาเศษวัสดุเป็นการสร้างมลพิษทางอากาศ นำไปสู่ภาวะโลกร้อน พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม สูญเสียอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดิน ทำลายโครงสร้างดินที่เหมาะสม และทำลายห่วงโซ่อาหาร

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งส่งเสริมให้เกษตรกร ลด เลิก การเผาวัสดุทางการเกษตร จึงได้จัดงาน “ไกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน พื้นที่แวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักให้เกษตรกร ทำเกษตรกรรมที่ไม่เผาฟางและตอซังพืช ช่วยให้คุณสมบัติของดินดี ไม่ถูกทำลาย เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน รวมทั้งช่วยลดปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละออง และลดผลกระทบต่อภาวะเกิดภาวะโลกร้อน

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ดำเนินการพร้อมกัน ๗๒ จังหวัดทั่วประเทศ ที่มีพื้นที่เกษตรกรรม ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการเผา (Hot Spot) โดยมีศูนย์กลางการจัดงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และถ่ายทอดสดไปยังพื้นที่จัดงาน ๗๑ แห่ง ผ่านระบบ Zoom conference Meeting และ Facebook live



ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท ร่วมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และสาธิตการผลิตขยายชีวภัณฑ์

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นายภาณุ ภาณุเวช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายวรวิญญู พิสิฐศาสตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท ร่วมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และสาธิตการผลิตขยายชีวภัณฑ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรกรเป้าหมาย ๑๐ ราย ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไพรนกยูง อำเภोधันคา จังหวัดชัยนาท



สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท จัดโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน กิจกรรมเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรเพื่อการเรียนรู้และบริหารจัดการความเสี่ยงภาคการเกษตร ระดับจังหวัด

วันที่ ๔ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย เกษตรจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางสาวศุภวรรณ ชัยนการานวีน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท จัดโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน กิจกรรมเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรเพื่อการเรียนรู้และบริหารจัดการความเสี่ยงภาคการเกษตร ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรของพื้นที่ และเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ในการนี้ นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย เกษตรจังหวัดชัยนาท ได้ชี้แจงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องมาตรการบริหารจัดการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) ภาคการเกษตร และประชาสัมพันธ์งดเผาในพื้นที่การเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท หมู่ ๒ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท



สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าประมงแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน”

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นายสมเกียรติ ขวัญเมือง ประมงจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การประมง และประมงอำเภอสรรพยา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าประมงแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน” โดยมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสรรพยา เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน ๔๐ ราย ณ ศาลาการเปรียญวัดมะปราง ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท



ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท
ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูส้มโอของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายภาณุ ภาณุเวช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูส้มโอของเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จากการลงสำรวจพบการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ และโรคสแคปเบื้องต้นได้ให้คำแนะนำในการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) พร้อมเก็บตัวอย่างมาวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการต่อไป



สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท จัดนิทรรศการ “ต้นแบบการผลิตผักปลอดภัย” วันหมอดินอาสา ๒๕๖๘ กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นางสาวรัตติยา ไทจีน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท มอบหมายให้หน่วยพัฒนาที่ดินที่ ๒ นายวันวิสาข์ จันทิกานักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย ฝายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และนายนิคม ชูเมือง หมอดินอาสาประจำตำบลโพนางดำตกร่วมจัดนิทรรศการ “ต้นแบบการผลิตผักปลอดภัย” พร้อมจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรผักปลอดภัย โดยมีนายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการฯ เนื่องในงานวันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ปี ๒๕๖๘ ภายใต้หัวข้อ “หมอดินอาสา พัฒนาดินดี ตามวิถีเกษตรพอเพียง” ณ ศูนย์ศิลป์ปาชีพบางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำ ของกรมชลประทาน ตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ๒๕๖๗/๖๘ และงดเว้นการเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นายสมหวัง ปานสุขสาร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ๒๕๖๗/๖๘ และงดเว้นการเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ให้กับผู้ใช้ น้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตำบลนางลือ ตำบลหาดท่าเสา ตำบลท่าชัย อำเภอมืองชัยนาท ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ



จังหวัดชัยนาท จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี ๒๕๖๘

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นายวิทยา ขพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี ๒๕๖๘ โดยมี รอง ผอ.รมน.จังหวัดชัยนาท(ท.) ปลัดจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และอำเภอสรรพยา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารของรัฐ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นายกเทศมนตรีตำบลโพนางคำตัก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโครงการ ณ วัดคงคาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนางคำตัก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

โดยมีนางลัดดาวัลย์ ผาสุพันธ์ นายอำเภอสรรพยา กล่าวต้อนรับ กำนัน กล่าวบรรยายสรุปข้อมูลทั่วไปของตำบล และนายนิติรุจน์ มุขเฉลิมวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพนางคำตัก บรรยายผลการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลโพนางคำตัก โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้กล่าวเปิดโครงการ พร้อมพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน โดยเน้นย้ำ ๓ เรื่องสำคัญ ประกอบด้วย ๑) ช่วยกันสอดส่องการระบาดของยาเสพติด ในพื้นที่ ๒) ช่วยกันรณรงค์ลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรในพื้นที่ หรือในครัวเรือน และ ๓) รณรงค์สวมหมวกนิรภัย และเมาไม่ขับ ต่อมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท จำนวน ๒๐ ทุนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท ในส่วนของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ จำนวน ๓๐ ทุนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท มอบชุดอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๕๐ ราย และสำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท ได้มอบพันธุ์ปลา ให้กับผู้นำชุมชนไปปล่อยลงในแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งนี้ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นการจัดหน่วยให้บริการของส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และอำเภอ ซึ่งได้บูรณาการการให้บริการแก่ประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งได้นำหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดชัยนาท ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโพนางคำตัก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ในการนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท ร่วมให้บริการด้านการเกษตรในโครงการฯ ดังกล่าวด้วย



สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท ดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ และกิจกรรมการตรวจเฝ้าระวังสถานะโรคสัตว์น้ำภายในประเทศ

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นายสมเกียรติ ขวัญเมือง **ประมงจังหวัดชัยนาท** มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ และกิจกรรมการตรวจเฝ้าระวังสถานะโรคสัตว์น้ำภายในประเทศ โดยการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ตัวอย่างน้ำ และ/หรือน้ำทิ้ง ในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พื้นที่อำเภอเมืองชัยนาท และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำต่อไป



สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการแนวทางการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) สู่การใช้ประโยชน์

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย **เกษตรจังหวัดชัยนาท** มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ อันประณีตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแนวทางการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) สู่การใช้ประโยชน์ ณ วิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์พืชบ้านพระแก้ว ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนากระบวนการผลิตพืชผักโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างโรงคัดตัดแต่งตามมาตรฐาน GMP เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด

